

Số: 781/BC-CĐDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” Cho đoàn viên, người lao động (2014 – 2023)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TLĐ ngày 11/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” cho đoàn viên, người lao động (viết tắt là ĐV, NLĐ), Công đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” cho ĐV, NLĐ (2014- 2023), cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Hàng năm, Công đoàn DKVN đã tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, người lao động; chương trình đã thể hiện ý nghĩa nhân văn, quan tâm chăm lo sâu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Các cấp công đoàn căn cứ chỉ đạo của Công đoàn DKVN đã tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, người lao động. Chương trình đã tạo được sự lan tỏa đến các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp cùng với tổ chức Công đoàn thực hiện chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

2. Khó khăn

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, Tập đoàn DKQGVN nói riêng còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Đồng thời, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên có thời điểm Chương trình “Tết sum vầy” bị gián đoạn do giãn cách, phải ngừng tổ chức các hoạt động tập trung, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của ĐV, NLĐ.

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc chung tay với tổ chức Công đoàn tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho đoàn viên, người lao động khó khăn hàng năm còn hạn chế.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn DKVN, các chương trình của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn DKVN về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hàng năm, Công đoàn DKVN đã căn cứ kế hoạch của Tổng Liên đoàn xây dựng và ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho đoàn viên, người lao động.

2. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” của Tổng Liên đoàn, trong 10 năm qua, Công đoàn DKVN đã tổ chức 35 Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho đoàn viên, người lao động Dầu khí.

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY – XUÂN NGHĨA TÌNH DẦU KHÍ”

1. Kết quả tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho ĐV, NLĐ tại các cấp Công đoàn.

Trong giai đoạn từ năm 2014-2018, Công đoàn DKVN tổ chức Chương trình “Tết sum vầy– Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho đoàn viên, lao động gắn với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, tổ chức các hoạt động như: tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng vé xe cho công nhân lao động xa quê có nhu cầu về quê ăn tết; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; chương trình bốc thăm trúng thưởng; báo cáo kết quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong năm; ...

Giai đoạn từ năm 2019-2023, căn cứ Chương trình số 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023, Công đoàn DKVN đã linh hoạt, đổi mới cách thức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho ĐV, NLĐ chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy -Xuân nghĩa tình Dầu khí” với nhiều hoạt động như: tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng vé xe cho công nhân lao động xa quê có nhu cầu về quê ăn tết; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; bốc thăm trúng thưởng; tư vấn chăm sóc, khám sức khỏe; tư vấn pháp luật, viết chữ thư pháp, các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ; thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả ngày tết.....

Trong 10 năm qua, tại Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, người lao động, công đoàn DKVN đã tặng tổng số 15.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng, với tổng số tiền là 7 tỷ 500 triệu đồng; trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 48 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mức hỗ trợ từ 40 triệu đồng đến 80 triệu

CO
V
F
A

đồng/căn nhà, với tổng số tiền 3.640 triệu đồng. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” đã thu hút trên 50.000 lượt công nhân lao động tham gia, đã tạo không khí vui tươi, đầm ấm, lan tỏa trong công nhân lao động dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho ĐV, NLD được quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận của đông đảo ĐV, NLD và sự ủng hộ, đồng hành từ các tổ chức, cá nhân, góp phần chung tay chia sẻ đối với ĐV, NLD có hoàn cảnh khó khăn giúp ĐV, NLD ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất. Thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức nhiều các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho ĐV, NLD; nổi bật là Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” được tổ chức hàng năm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; ĐV, NLD thuộc gia đình chính sách; ĐV, NLD nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; ĐV, NLD ở lại đơn vị, doanh nghiệp trực tết, đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc, an toàn với phương châm “ Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”. Trong 10 năm qua, chương trình “Tết Sum vầy- Xuân nghĩa tình Dầu khí” Công đoàn DKVN cùng các cấp công đoàn đã hỗ trợ bằng nhiều hình thức, trao hàng trăm nghìn phần quà tết cho ĐV, NLD với tổng trị giá khoảng 600 tỉ đồng.

Nhìn chung, Chương trình “Tết sum vầy – Xuân nghĩa tình Dầu khí” do Công đoàn DKVN tổ chức đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị. Chương trình tổ chức hàng năm đã được lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn, là sự kiện có ý nghĩa chính trị, sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đã chăm lo đến đời sống vật chất, nâng cao tinh thần, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho ĐV, NLD dịp Tết Nguyên đán, không để ai bị bỏ lại phía sau; qua đó, tạo động lực cho công nhân lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn bó với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững; củng cố niềm tin, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn; thu hút người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.

2. Kết quả đạt được của Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho ĐV, NLD:

2.1. Ý nghĩa của chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho ĐV, NLD

- Thu hút được đông đảo ĐV, NLD tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm của ngày Tết đoàn viên, đồng viên kịp thời ĐV, NLD có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ĐV, NLD bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ĐV, NLD thiếu, mất việc làm... đảm bảo ĐV, NLD đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

- Chăm lo Tết cho ĐV, NLD thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLD. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp ĐV, NLD nhận thức vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn, thúc đẩy phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, đồng viên ĐV, NLD làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả và ngày càng gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp.

- Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho đoàn viên, NLD đều thiết thực, mang lại cho ĐV, NLD cả giá trị vật chất và tinh thần, tiếp tục bồi đắp niềm tin của họ đối với tổ chức công đoàn.

2.2. Kết quả đạt được của Chương trình: Số liệu cụ thể có biểu phụ lục I và II kèm theo.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Việc huy động nguồn lực, đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho ĐV, NLD nhân dịp Tết Nguyên Đán đã được quan tâm nhưng không nhiều, chủ yếu ở cấp trên cơ sở; tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” chưa phong phú, đa dạng các hoạt động, chưa tạo được không khí như ngày hội vui xuân đón tết cho đoàn viên, người lao động.

- Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” tổ chức ở quy mô nhỏ, chủ yếu chỉ tổ chức trao quà Tết cho ĐV, NLD; số lượng ĐV, NLD có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tặng quà Tết còn ít, mức hỗ trợ còn thấp.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan:

- Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của công nhân lao động nên việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” tại doanh nghiệp bị hạn chế.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Cán bộ công đoàn chủ yếu kiêm nhiệm nên chưa quan tâm đổi mới đa dạng hình thức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho đoàn viên, người lao động.

- Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho Công đoàn tổ chức Chương trình; chưa tạo điều kiện về thời gian để ĐV, NLD được tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


1. Đối với Tập đoàn

Đề nghị lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để các năm tiếp theo Công đoàn DKVN được duy trì tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho ĐV, NLD.

2. Đối với Tổng Liên đoàn

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình “Tết sum vầy” cho ĐV, NLD trong giai đoạn tiếp theo; quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng khu thiết chế văn hóa cho công nhân lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm (2014 – 2023) triển khai Chương trình “Tết Sum vầy” của Công đoàn DKVN./.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Ban QHLD, Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Thường trực CĐDKVN;
- Các Ban/VP CĐDKVN (t/hiện);
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Kha

14/11/2023

KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "TẾT SUM VÀY" 2014-2023
(Kèm theo Báo cáo số 781/BC ngày 29 tháng 12 năm 2023)

STT	Quy mô tổ chức	Số Chương trình (chương trình)	Số người tham dự (người)	Số người được tặng quà (người)	Tổng số tiền (nghìn đồng)	Trong đó			
						Hỗ trợ của địa phương, đơn vị			
						Hỗ trợ bằng hiện vật (người/suất)	Số tiền (nghìn đồng)	Hỗ trợ bằng tiền (người/suất)	Số tiền (nghìn đồng)
1	Công đoàn DKVN	35	20.000	15.000	7.500.000	15.000			
2	Cấp huyện và tương đương								
3	Cấp cơ sở								
Tổng cộng		35	20.000	15.000	7.500.000	15.000			

KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "TẾT SUM VẦY" 2014-2023
(Kèm theo Báo cáo số 781/BC ngày 29 tháng 12 năm 2023)

I. HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẠI CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung hoạt động	Số đợt thăm hỏi (đợt/cuộc)	Số người được thăm hỏi, tặng quà (người)	Số tiền thăm hỏi, tặng quà	
				Quà bằng tiền mặt (người/suất)	Quà bằng hiện vật (người/suất)
1	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các cấp công đoàn	60	20.120	20.000	120
2	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước				
3	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị				
4	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà khác (nếu có)				
Tổng cộng		60	20.120	20.000	120